



บทความ/ข่าว เผยแพร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. 0 7363 1033 โทรสาร 0 7363 1034

E-MAIL:CPT_1@LDD.GO.TH / WWW.PIKUNTHONG.COM

ข่าวที่ 75 /2554

พิกุลทอง เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ...

ด้วย ในปีพุทธศักราช 2554 นับเป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และ พระอัจฉริยภาพ ที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อพี่น้องประชาชน และ ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนา ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาเกือบ 30 ปี ในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดจัดกิจกรรมและจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. รมณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติควบคู่กับการปลูกต้นหม่อนกินผล ณ ขอบบ่อเลี้ยงปลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านโคกสยา อำเภอเมือง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส นำต้นหม่อนมาให้เด็กนักเรียนได้ปลูก และร่วมจัดนิทรรศการ 2. การจัดงาน “84 พรรษา ประโยชน์สุข สู่ปวงประชา” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ทั้งนิทรรศการทางวิชาการ เกมสการละเล่น การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ 3. การจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร้อยใจชาวประชา แก้ปัญหาดินเปรี้ยว” ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และอำเภอตากใบ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณ สนามเอนกประสงค์ บ้านโคกชุมบก อำเภอตากใบ ภายในงาน กำหนดให้มี 3 กิจกรรมย่อย คือ 1. รมณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ขอบเส้นทางลำเลียง บ้านโคกชุมบก 2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า และ 3. วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการประกวด และการมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ของอำเภอตากใบ อีกด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และผู้สนใจ ร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กำหนดจัดขึ้น ท่านสามารถเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรราคาถูกและปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งของกิน
และของใช้มากมาย หรือใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทรศัพท์ 0 7363 1033 / 0 7363 1038